

โรงแรมในเครือซาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 6 แห่ง คิวรางวัล “เซอร์ทิฟิเคท ออฟ เอ็กเซลเลนซ์” จาก ทริป แอดไวเซอร์



โรงแรมในเครือซาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 2. โรงแรมซาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ 3. โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม 4. โรงแรมมายเทรียลน์ สุขุมวิท 18 5. โรงแรมซาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง 6. ซาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี สามารถคว้ารางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม หรือ เซอร์ทิฟิเคท ออฟ เอ็กเซลเลนซ์ ปี 2561 จากทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก

โดยโรงแรมทั้ง 6 แห่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ต่างก็มีสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีทำเลที่ตั้งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงาม และสามารถเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯได้อย่างง่ายดาย โรงแรมซาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

สำหรับการพักผ่อนอย่างมีสไตล์ พร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบาย ใจกลางกรุงเทพฯ ทั้งโรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม และโรงแรมมายเทรียลน์ สุขุมวิท 18 ต่างก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

หากคุณมีโอกาสดำเนินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเมียนมาร์ โรงแรมซาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง คือสุดยอดแห่งที่พักที่มาพร้อมกับวิวเจดีย์ชเวดากอง และทะเลสาบกันดอร์จี หรือ พักผ่อนอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติอันงดงามของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยอย่าง ซาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมของ ทริปแอดไวเซอร์ เป็นการยกย่องที่พักสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารเฉพาะแห่งที่แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศด้านงานบริการ ซึ่งจะถูกรับมอบให้กับประมาณ 10% ของธุรกิจทั่วโลกที่ปรากฏอยู่บน ทริปแอดไวเซอร์ และต้องเป็นธุรกิจที่ได้รับการรีวิวที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา

ในการเลือกผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ทริปแอดไวเซอร์ จะใช้วิธีการเฉพาะตัวเพื่อค้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัลโดยพิจารณาคุณภาพปริมาณและความใหม่ของรีวิวและความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยวส่งเข้ามาที่ ทริปแอดไวเซอร์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงระยะเวลาที่ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งและการจัดอันดับในดัชนีความ

นิยมบนไซต์โดยธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องได้รับคะแนนรวมของ ทริปแอดไวเซอร์ อย่างน้อยที่สุด 4 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม ได้รับรีวิวตามจำนวนขั้นต่ำและมีรายชื่ออยู่บน ทริปแอดไวเซอร์ มาเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 12 เดือน

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการทุกท่านด้วยดีเสมอมา ทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านบริการและได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าจาก ทริปแอดไวเซอร์ อีกครั้งในปีนี้ เราจะยึดมั่นในหลักการของการให้บริการที่เป็นมิตร ที่สำคัญเราต้องขอขอบคุณแขกที่เข้าพักทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการตอบรับที่ดีที่มีให้กับ ชาเทรียม ไฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ และด้วยความสำเร็จในการที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้ จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราในการสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับทุกๆท่านต่อไป” กล่าวโดย คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการเครือโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์

เชิญทุกท่านสัมผัสกับสถานที่แห่งความงดงามในกรุงเทพฯ จันทบุรี และอย่างกุ่ม พร้อมประสบการณ์แสนพิเศษจากการเข้าพักกับเรา โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ การ์นต์ด้วยรางวัล “เซอร์ทิฟิเคท ออฟ เอ็กเซลเลนซ์” จาก ทริปแอดไวเซอร์ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่เว็บไซต์ www.chatrium.com หรือติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/Chatrium